



ประกาศศาลแพ่ง

เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(Coronavirus Disease : COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๑๑)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ต้องเดินทางมาติดต่อราชการศาล รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศบค.) ได้ออกมาตรการเพิ่มเติมหลักที่สำคัญเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คือ การขอให้ประชาชนงดการเดินทางโดยไม่จำเป็นและลดการรวมกลุ่มทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ประกอบกับมีประกาศของสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการคดีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการคดีของศาลแพ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานศาลยุติธรรมในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙) และเพื่อความเอกภาพของศาลยุติธรรม ทั้งจะนำมาสู่ความปลอดภัยแก่คู่ความทุกฝ่าย ศาลแพ่งจึงเห็นสมควรให้มีประกาศดังต่อไปนี้

(๑) คดีสามัญ และคดีสามัญพิเศษ ที่นัดพิจารณาระหว่างวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้คงเลื่อนออกไปนัดพร้อมเพื่อกำหนดนัดใหม่ ตามประกาศศาลแพ่ง เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๑๐)

(๒) คดีสามัญและคดีสามัญพิเศษที่คู่ความฝ่ายโจทก์แสดงความประสงค์ล่วงหน้าไว้ฝ่ายเดียวว่าใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่นัดพิจารณาระหว่างวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้ยกเลิกวันนัดโดยยังไม่กำหนดนัดใหม่ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙) คลี่คลาย ศาลแพ่งจะประสานคู่ความทางโทรศัพท์เพื่อกำหนดวันนัดเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป โดยศาลแพ่งจะมีหมายแจ้งวันและเวลานัดให้คู่ความทราบเมื่อกำหนดวันนัดได้แล้ว เว้นแต่ คดีที่คู่ความทั้งสองฝ่ายร้องขอแสดงความประสงค์ และศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ก่อนวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ก็ให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาไปตามกำหนดนัดเดิมโดยไม่ต้องเลื่อนคดี

/ (๓) คดีจัดการ...

(๓) คดีจัดการพิเศษ ที่นัดพิจารณาระหว่างวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้คงเลื่อนออกไปเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาตามที่กำหนดไว้เดิม ตามประกาศศาลแพ่ง เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๑๐)

(๔) คดีจัดการพิเศษที่คู่ความฝ่ายโจทก์หรือผู้ร้องแสดงความประสงค์ล่วงหน้าไว้ ฝ่ายเดียวว่าใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่นัดพิจารณาระหว่างวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้ยกเลิกวันนัดโดยยังไม่กำหนดนัดใหม่ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙) คลี่คลาย ศาลแพ่งจะประสานคู่ความทางโทรศัพท์เพื่อกำหนดวันนัดเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ศาลแพ่งจะมีหมายแจ้งวันและเวลานัดให้คู่ความทราบเมื่อกำหนดวันนัดได้แล้ว เว้นแต่ คดีจัดการพิเศษที่คู่ความทั้งสองฝ่ายร้องขอแสดงความประสงค์ และศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ก่อนวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคดีจัดการมรดกที่ไม่มีผู้คัดค้านและศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็ให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาไปตามกำหนดนัดเดิมโดยไม่ต้องเลื่อนคดี

(๕) คดีที่นัดไกลเกลี่ยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่นัดพิจารณาระหว่างวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้คงกำหนดนัดไว้เดิม โดยไม่ต้องเลื่อนคดี

(๖) คดีนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลแพ่ง ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา รวมถึงคดีนัดฟังคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ คดีนัดฟังความเห็นของประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ และคดีนัดฟังความเห็นเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล ให้คงกำหนดนัดไว้เดิม ตามประกาศศาลแพ่ง เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๑๐)

(๗) คดีจัดการพิเศษ คดีสามัญ และคดีสามัญพิเศษ ที่ยื่นฟ้องหรือคำร้องใหม่ นับแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ศาลจะกำหนดวันนัดพิจารณาคดีเฉพาะกรณีที่โจทก์หรือผู้ร้อง พร้อมทั้งจะใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุในหมายเรียกชัดเจนว่า ศาลจะนำวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เว้นแต่ คดีที่โจทก์หรือผู้ร้องยื่นฟ้องหรือยื่นคำร้องผ่านระบบ e-Filing ซึ่งไม่อาจชะลอการกำหนดวันนัดได้ในระบบได้ ให้แจ้งกำหนดวันนัดพิจารณาคดีในระบบ e-Filing ได้ สำหรับคดีที่โจทก์หรือผู้ร้องไม่ประสงค์จะดำเนินคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศาลแพ่งจะแจ้งกำหนดวันนัดให้แก่โจทก์ หรือผู้ร้องในภายหลัง เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙) คลี่คลาย โดยศาลแพ่งจะแจ้งโจทก์หรือผู้ร้องมากำหนดวันนัดเพื่อส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องหรือคำร้องให้แก่จำเลยหรือคู่ความอีกฝ่าย และดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป

(๘) คดีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น การไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวโดยฉุกเฉิน หรือ การสืบพยานล่วงหน้า ให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาได้ตามปกติ

(๙) ศาลแพ่งได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำศาลแพ่ง เพื่อประสานคู่ความ พยาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกระบวนการพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและคู่ความลดการเดินทางมาศาลโดยไม่จำเป็น และเตรียมความพร้อมคู่ความเพื่อการดำเนินกระบวนการพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามคำสั่งศาลแพ่งที่ ๗๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

อนึ่ง นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้ถือปฏิบัติตามประกาศศาลแพ่ง เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๑๐) และขอความร่วมมือคู่ความยื่นคำฟ้องหรือ คำคู่ความในระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Filing และระบบ CIOS)

หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๔๑-๒๔๒๑-๙ ต่อ ๑๖๐๐, ๑๗๐๐, ๑๒๒๐ และ ๑๒๒๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔



(นายสันติ วงศ์รัตนานนท์)
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง